



เทวาลัย

สถานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘



ข่าวจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์



เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง นิตยสารกับหนังสือ: a day of butterfly, butterfly in a day. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. โครงการเสวนาฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณารักษะ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แต่ได้เปิดโอกาสให้บุคคลในวงการสิ่งพิมพ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับเบื้องหลังการจัดทำหนังสือ การจัดทำรูปเล่ม และการทดลองเทคนิคการพิมพ์ รวมถึงที่มาของภาพปกสำนักพิมพ์ผีเสื้อ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 200 คน



โครงการค่ายพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เดินทางไปจัดโครงการค่ายพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย จังหวัดสระบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมกับนักเรียนและบุคลากร การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดโรงเรียนให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวินิจฉัย





ข่าวจากภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษรางวัลเงินทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มการจัดการประกวดการประพันธ์บทกวี หรือเรื่องสั้นเป็นภาษาอังกฤษขึ้น ท่านบริจาคเงินให้แก่คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2539 โดยให้จัดตั้งเป็นเงินทุนเพื่อนำผลประโยชน์มาใช้จ่ายเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

เรื่องสั้นที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาที่มุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม และมุ่งต่อต้านกระแสสังคม ที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมีได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น **ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา** ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ชิ้นโดยส่งมาที่หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร.02-2184707 หรืออ่านข้อมูลได้ที่ www.arts.chula.ac.th



ใครทำอะไร ที่ไหน

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นบรรณาธิการตรวจหนังสือ “ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ” (English for Information Scientists)

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 18-2 ธันวาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอิตาลี

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญากับภาพยนตร์” ในวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 9.15-11.15 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ ภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children) กับการศึกษาไทย” ในวันที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 12.30-14.00 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เพื่อนพ้อง น้องพี่ ร่วมออกกำลังกาย

โยคะ

ออกกำลังกายเบาๆ แต่
ช่วย **เผาผลาญ**

เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย
บรรเทาอาการปวดเมื่อย
Office Syndrome



ช่วยให้ใจเย็นลง **มีสมาธิ**

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-18.30 น.
ณ โถงชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร
ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอนโดยครูโยคะชั้นนำ

สอบถามเพิ่มเติมที่

อ.เนณุภา Nenuphar.S@chula.ac.th โทร. 84810, 84885

สุขภาพดี มีไว้แบ่งปัน

สามารถนำสื่อโยคะมาเอง หรือกรณีไม่มี คณะฯ มีสื่อโยคะจัดเตรียมให้ มารับสื่อได้ที่ห้อง 815 อาคารบรมราชกุมารี

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นางกัญญ์กนก สิงห์ฤกษ์ โทร. 84885 E-mail: artspr08@hotmail.com